

Hoàn thiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đáp ứng yêu cầu thực tiễn

21:43 08/05/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 17/1, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác BHXH, bảo hiểm xã hội (BHYT) năm 2024. Đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị.



Đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Chính phủ, đồng chí Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Chính phủ biểu dương tập thể công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành BHXH Việt Nam đã đoàn kết, cố gắng, nỗ lực, quyết tâm vượt qua những khó khăn, thách thức để đạt được những thành tích đáng ghi nhận nêu trên, góp phần ổn định, phát triển kinh tế - xã hội đất nước, đảm bảo an sinh xã hội (ASXH) cho nhân dân.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, ngành BHXH Việt Nam đã đóng góp nhiều kết quả quan trọng trong

việc triển khai chính sách ASXH của Đảng và Nhà nước. Đây là một trong những điểm sáng trong bức tranh kinh tế - xã hội năm 2023, góp phần đổi mới cách tiếp cận chính sách xã hội như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu kết luận tại Hội nghị Trung ương 8, khoá XIII: Phát triển xã hội “từ bảo đảm và ổn định sang ổn định và phát triển; gắn với quản lý phát triển xã hội bền vững, nâng cao phúc lợi xã hội toàn dân, bảo đảm ASXH, an ninh con người, an ninh xã hội”; khẳng định tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Phó Thủ tướng lưu ý, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam bám sát chủ trương, đường lối, định hướng, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các mục tiêu, kế hoạch trong Chiến lược phát triển ngành bảo hiểm xã hội đến năm 2030, để kịp thời cụ thể hóa thành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, chương trình, kế hoạch công tác, làm cơ sở triển khai trong toàn ngành.

Ngành chủ động nắm bắt, đánh giá những vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật để có giải pháp phù hợp, kịp thời, hiệu quả. Phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp để đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế trong tổng kết và xây dựng dự thảo Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi); với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc hoàn thiện dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) trình Chính phủ, trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7 theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cũng yêu cầu ngành Bảo hiểm xã hội tiếp tục kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, hành chính, phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; phân công, phân nhiệm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ kết quả đi đôi với kiểm tra, giám sát; khen thưởng kịp thời; xử lý nghiêm vi phạm.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức thực hiện thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo đúng quy định; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về mở rộng độ bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; thực hiện các giải pháp hiệu quả để giảm số tiền chậm đóng. Giải quyết, chi trả đúng đối tượng, kịp thời, đầy đủ các quyền lợi của người tham gia.



BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

HỘI NGHỊ
TRIỂN KHAI CÔNG TÁC BẢO HIỂM XÃ HỘI,
BẢO HIỂM Y TẾ NĂM 2024

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2024



Đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ trao huân chương Lao động hạng Ba tặng hai cá nhân và trao tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” cho Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh_Ảnh: PV

Nhấn mạnh việc khai thác, phát huy tối đa hiệu quả công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu của ngành để kiểm tra, phòng ngừa gian lận, trục lợi quỹ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cũng lưu ý Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện đồng bộ các biện pháp để quản lý Quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đúng quy định, bảo đảm an toàn, tăng trưởng bền vững, hiệu quả.

Cùng với đó, tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính; mở rộng các hình thức cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Đẩy nhanh chuyển đổi số; hoàn thiện và kết nối hệ thống dữ liệu chuyên ngành về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, gắn với Đề án 06 và chuyển đổi số của Chính phủ để thực hiện hiệu quả nhất...

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cũng ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực, quyết tâm chính trị và những kết quả nổi bật của Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong năm 2023. Theo đó, công tác phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam với các bộ, ngành Trung ương; cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả. Trong đó, 63 tỉnh, thành phố đã kiện toàn Ban

chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tới cấp xã; 46/63 tỉnh đưa chỉ tiêu về tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội, 60/63 tỉnh, thành phố đưa chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế vào chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

22 địa phương trích ngân sách hỗ trợ thêm cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. 62 địa phương trích ngân sách hỗ trợ thêm cho người tham gia bảo hiểm y tế..., cho thấy sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị các cấp nhằm thực hiện hiệu quả chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, hướng tới mục tiêu bảo đảm cho mọi người dân đều được thụ hưởng chính sách an sinh xã hội.

Theo Phó Thủ tướng, mặc dù kinh tế năm 2023 có sự hồi phục nhưng hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp còn nhiều khó khăn, thu nhập người lao động giảm, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác thực hiện nhiệm vụ của ngành, nhưng Bảo hiểm xã hội Việt Nam vẫn hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Công tác quản lý tài chính, tài sản, kế toán được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả; phục vụ chi trả kịp thời cho người tham gia và thụ hưởng gắn thực hiện nhiệm vụ thu, chi, giải quyết chính sách, quản lý quỹ và phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Công tác quản lý đầu tư quỹ được thực hiện đúng quy định, đảm bảo nguyên tắc an toàn, bền vững, hiệu quả, tối ưu hóa phương án đầu tư.

Công tác thực hiện chính sách bảo hiểm y tế được triển khai đồng bộ nhiều giải pháp; kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả Quỹ bảo hiểm y tế, đảm bảo chi trả đầy đủ, kịp thời quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế; chống trục lợi, tối ưu quỹ bảo hiểm y tế. Năm 2023, cả nước có hơn 174,8 triệu lượt khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, tăng trên 23,4 triệu lượt khám, chữa bệnh so với năm 2022; số chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế khoảng 124,3 nghìn tỷ đồng.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế, Bộ Tài chính triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả Quỹ bảo hiểm y tế, đảm bảo chi đúng, chi đủ, phục vụ kịp thời các hoạt động khám, chữa bệnh, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho người dân và đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế. Đến nay, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã kịp thời thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế vượt tổng mức thanh toán theo Nghị định 146/2018/NĐ-CP.

Công tác giải quyết, chi trả chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp luôn được đảm bảo đầy đủ, kịp thời tới từng người tham gia, thụ hưởng; góp phần hỗ trợ, ổn định cuộc sống

của người lao động.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cùng với Bộ Công an đi đầu trong triển khai Đề án 06, tạo đột phá trong quản lý, được người dân, xã hội đánh giá cao; ứng dụng hiệu quả công nghệ số; các thủ tục hành chính thường xuyên được rà soát, đơn giản hóa nhằm cắt giảm chi phí, tạo thuận lợi tối đa phục vụ người dân, doanh nghiệp khi giao dịch với cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Đối với những kiến nghị, đề xuất của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và địa phương, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố tổng hợp, nghiên cứu, phối hợp để giải quyết theo thẩm quyền. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế nghiên cứu, đề xuất và trình Chính phủ, các cấp có thẩm quyền trong việc hoàn thiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và các luật liên quan phù hợp với chủ trương, đường lối, chỉ đạo tại các nghị quyết của Trung ương về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và các luật có liên quan.

Các bộ, ngành liên quan sớm hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, về khám bệnh, chữa bệnh, lao động... liên thông, chia sẻ với cơ quan Bảo hiểm xã hội và đảm bảo tính pháp lý, đầy đủ của dữ liệu được liên thông, chia sẻ tạo thuận lợi cho việc thực hiện giao dịch điện tử nhằm tăng cường tính chính xác, công khai, minh bạch, cải cách thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả công tác quản lý người đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, hạn chế tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành, chính quyền các cấp phối hợp chặt chẽ với ngành Bảo hiểm xã hội trong việc triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên địa bàn. Đồng thời, đưa chỉ tiêu, kế hoạch thực hiện lộ trình phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế vào nghị quyết, chương trình hành động, xác định đây là một trong những chỉ tiêu quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, bởi, để thực hiện giải quyết các vấn đề an sinh xã hội cần huy động tổng thể các nguồn lực từ ngân sách nhà nước, ngân sách địa phương và sự chung tay của toàn dân.

Tại hội nghị, thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã trao huân chương Lao động hạng Ba tặng hai cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2017 đến năm 2021, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” cho Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh, đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.

PV

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/hoan-thien-chinh-sach-bao-hiem-xa-hoi-bao-hiem-y-te-dap-ung-yeu-cau-thuc-tien>